

# รายงานการประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน

## ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวจิตนิตา เครือเขื่อนเพชร	เกษตรอำเภอหนองโดน
๒. นายเอกชัย ใจดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๓. นางสาวอริษา วงศ์ทวีปกิจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๔. นายฉัตรชัย มามั่งคั่ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๕. นางสาวนิเยาวดี บานเย็น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๖. นางสาวกานดา ยิ่งพุ่ม	เจ้าพนักงานธุรการ

## รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

\*\*\*\*\*

## เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวจิตนิตา เครือเขื่อนเพชร ตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองโดน เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### ๑.๑ แนวทางการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าได้จัดทำเล่ม สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดในการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่า รูปแบบ เกษตรผสมผสานและวนเกษตร เพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก...ลูกหลาน” ขอส่งเล่มสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔

ด้วยจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ ในวันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ หมู่ ๖ ตำบลพระยาท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกับการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จึงขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พระราชานุเคราะห์ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/๑.๓ ประชาสัมพันธ์...

**๑.๓ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ**

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจากสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีว่า ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕ กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และมาตรา ๕ (๒) กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และเกษตรกรอื่น ๆ จากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๓ จึงขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และทางไปรษณีย์ไทย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาม QR code ด้านล่างนี้



มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุม**

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**๔.๑ การฝึกอบรม หลักสูตรหมอพืชชุมชน ปี ๒๕๖๖**

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหมอพืชระดับชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา เพื่อสร้างหมอพืชชุมชน นำร่อง ๓๘ จังหวัด ๔๙๕ อำเภอ ๙๙๐ หมู่บ้าน และกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตรหมอพืชชุมชน ปี ๒๕๖๖ ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอประชาสัมพันธ์รับสมัครหมอพืชชุมชน อย่างน้อยอำเภอละ ๒ คน ไม่ซ้ำตำบล โดยจัดส่งใบสมัครหมอพืชชุมชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดคุณสมบัติและใบสมัครฯ สามารถดาวโหลดได้ในคู่มือการฝึกอบรมฯ ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้



คู่มือการฝึกอบรม

หลักสูตรหมอพืชชุมชน ปี ๒๕๖๖ .

มติที่ประชุม รับทราบ

## ๔.๒ การจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ตั้งแต่ปี

๒๕๕๘ - ๒๕๖๖

จังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมความมั่นคง ด้านอาหารระดับชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารและชุมชน สามารถผลิตอาหารในปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกสถานการณ์ และมีรายได้เพิ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จึงขอความร่วมมืออำเภอ ดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๖ เพื่อใช้วางแผนและกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งแบบจัดเก็บข้อมูลให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ด้านล่าง



มติที่ประชุม รับทราบ

## ๔.๓ ทดสอบระบบใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเปิดใช้งาน ระบบ e-Form ทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ทุกชนิดพืช ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ครบถ้วนภายในระบบเดียว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพสู่ดิจิทัล ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ งานบริการ) โดยงานบริการ Agenda ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร คือ ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร ซึ่งเป้าหมายในการจัดหาระบบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ โดยมีแผนการดำเนินงาน (Action Plan) กำหนดให้มีการทดสอบระบบ จึงขอแจ้งว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำระบบใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเชื่อมโยงกับระบบ e-Form ทะเบียนเกษตรกร เมื่อเข้าใช้งานระบบ e-Form ทะเบียนเกษตรกร คลิกเมนูใบรายงานผล และเลือกภาษาที่ต้องการ สามารถเรียกดูใบรายงานผลได้จากหน้าจอหรือส่งออกในรูปแบบ PDF ข้อมูลที่แสดงในใบรายงานผลฯ จะเป็นข้อมูลผ่านการตรวจสอบ โดยการติดประกาศและ/หรือ ประชาคมแล้ว พร้อมแสดง QR Code ซึ่งแสดงผลจากระบบทะเบียนเกษตรกร ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับและยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูลในใบรายงานผลฯ ทั้งนี้ หากเคยลงทะเบียนในระบบ e-form ทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานเดิมในการเรียกดูใบรายงานผลฯได้ ในการนี้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ประสานเกษตรกรเพื่อทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานออนไลน์ โดยดำเนินการอย่างน้อยอำเภอละ ๑ ราย (แบบสอบถามฯ สำหรับเกษตรกร) และให้เจ้าหน้าที่อัปโหลดภาพถ่ายในการทดสอบระบบใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่) ตาม QR Code ด้านล่างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมเป็นสรุปผลการทดสอบระบบฯ ตามแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงฯ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมสำหรับการเปิดใช้งานจริง ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖



มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

แผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ดังนี้

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

- รับผิดชอบศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ปิงปองประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

- ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการนำสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี


วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖


- ร่วมงานนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ AIC Chula Saraburi Expo ๒๐๒๓ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

-ไม่มี-

**ปิดประชุม** เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวกานดา ยังพุ่ม)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวจิตนixa เครือเขื่อนเพชร)  
เกษตรอำเภอหนองโดน